
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชา  

ประเด็นสำคัญ 
     1.นโยบายกัญชาเสรี  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
     -เครือข่ายกัญชาภาคประชาชน ออกแถลงการณ์ ยืนยันเจตนารมณ์การใช้กัญชาเพ่ือสุขภาพและเศรษฐกิจของประชาชน 
อย่างยั่งยืน ตามประกาศสธ.ท่ีกำหนดให้ทุกส่วนของกัญชา ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด และสารสกัดกัญชาที่มีสาร THC หรือ CBD 
ไม่เกิน 0.2% ไม่ถือเป็นยาเสพติด และสอดคล้องกับที่รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.
2564 พร้อมขอผนึกกำลังยืนยันสิทธิการใช้กัญชาภาคปชช.ต่อนายกรัฐมนตรีผ่านทางนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ 
รมว.สธ.ในวันท่ี 11 ก.ค.2565 นี้ 
     -นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เผย หลังจากรัฐบาลปลดล็อกกัญชาและกัญชงออกจากยาเสพ
ติด ส่งผลให้การผลิตนำเข้า ส่งออก จำหน่ายเสพ หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งพืชกัญชาจะไม่มีความผิดในประเทศไทย แต่ใน
หลายประเทศยังถือเป็นยาเสพติดอยู่นั้น จึงทำหนังสือถึงสมาชิกทั่วประเทศที่ทำทัวร์เอาต์บาวนด์ หรือนำคนไทยไปเที่ยว
ต่างประเทศประมาณ 800 บริษัท ให้เข้มงวดดูแลลูกทัวร์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ อย่าให้นำกัญชาออกนอกประเทศ 
เพราะหลายประเทศมีโทษถึงประหารชีวิต     
    2.ผลประโยชน์ทับซ้อน 
     สื่อที่นำเสนอ : facebook 
     -เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ พบขัอมูลบริษัทเครือชิโนไทยของตระกูลชาญวีรกูล ของรองนายกฯ และรมว.สธ.เปิด
บริษัทลูกตั้งแต่ ปี 2564 เพื่อลงทุนในธุรกิจกัญชง นี่คือผลประโยชน์ทับซ้อนเชิงนโยบายหรือไม่  คือคำถามที่ รมต สาธารณสุข
ต้องตอบกับสังคม  และชมรมแพทย์ชนบทในฐานะองค์กรทางสังคม มีสิทธิที่จะตั้งคำถามเหล่านี้หรือไม่  อย่าบอกว่าให้ชมรม
แพทย์ชนบทกลับไปตรวจคนไข้ให้ดีก่อนนะ  มันไม่แฟร์    
    3.จี้รัฐควบคุมกัญชาเสร ี
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก เพจชมรมแพทย์ชนบท 
     - นพ.สุรวิทย์  คนสมบูรณ์ อดีตรมช.สธ.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กัญชาเสรีอันตรายมาก หากไม่มีการควบคุม ยิ่งมีการ
โฆษณาสรรพคุณต่าง ๆ ของกัญชา ยิ่งเป็นการเช้ือเชิญให้เยาวชน "อยากรู้-อยากลอง"  อันตรายของการใช้กัญชาในปริมาณ
เกินความเหมาะสม ภาวะพิษจากกัญชานั้นเกิดขึ้นได้ทั้ง ภาวะพิษเฉียบพลัน หากได้รับสารพิษเกินขนาดอาจเสยีชีวิตได ้ขณะนี้
ยังไม่มียาต้านพิษจำเพาะ ภาวะพิษเรื้อรัง เป็นผลเสียหายต่อระบบสมองและจิตประสาทเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่มีการทำวิจัยหรือ
เก็บข้อมูลมาก เหมือนกรณียาสูบหรือบุหรี่ เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสุขภาพของเด็ก
และเยาวชน  สิ่งที่น่าห่วงคือ อนาคตผู้ป่วยเด็กจากกัญชาจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความจริงกัญชาควรใช้เฉพาะทางการแพทย์
อย่างเดียวเท่านั้นและต้องควบคุมให้ดีต้องเปิดพื้นที่รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคมในวงกว้างด้วย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา 
     -สำนักวิทย์ฯ ราชบัณฑิตยสภา ออกแถลง 3 ข้อแสดงจุดยืนใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ช้ีรัฐต้องเข้าไปควบคุมให้
ใช้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่าน้ัน ห้ามใช้สันทนาการ ต้องควบคุมอย่าให้มีผลข้างเคียงส่งผลต่อประเทศชาติ 
    4.ขายกัญชา 
    สื่อที่นำเสนอ : facebook 
     -เพจชมรมแพทย์ชนบท แชร์ลิงค์ข่าว ที่ ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 7 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าร้าน “WeeDs 
Bloom CNX” นำรถยนต์กระบะดัดแปลง เป็นร้านเคลื่อนที่หรือ Weed Truck เปิดขายผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชา ทั้งส่วน
ดอกและอุปกรณ์การสูบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับลูกค้าอย่างครบวงจร กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากลูกค้าที่ต้องเข้า
แถวยาวเพื่อรอซื้อ 
   สื่อที่นำเสนอ : facebook 
     -เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่า มีประชาชนแจ้งไปที่ศาลากลางเชียงใหม่ เรื่องการตั้งขายกัญชากันโจ๋งครึ่ม เจ้าหน้าที่
หลายฝ่ายประชุมกันก่อนออกพื้นที่ และงงว่าจะจับด้วยกฏหมายใด สุดท้ายเมื่อลงพ้ืนท่ีไปดูสิ่งที่เกิดขึ้น  จับได้ด้วยเพียงข้อหา 
ผิด พรบ.จราจร ใช้ถนนสาธารณะเป็นที่ขายสินค้า เสียงบ่นจากเจ้าหน้าที่ก็คือ  “คนลำบากก็คือเจ้าหน้าที่  ทั้งหมดนี้เป็น
เพราะการปลดล็อคกัญชาโดยไม่เตรียมการกฏหมายใหม่ให้ออกมาให้ทันกัน” 

- 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์ประจำวัน 
     - สถานการณ์ในประเทศ 11 ก.ค. พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 1,811 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,546,854 ราย เสียชีวิต 24 ราย 
เสียชีวิตสะสม 30,742 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,268 ราย รักษาหายสะสม 4,491,919 ราย ยังรักษาอยู่ 24,076 ราย  
สถานการณ์ทั่ วโลก  มีผู้ติดเช้ือ 560,678,779 (+491,842) ราย 6,373,023 (+720) ราย รักษาหาย 533,630,064 
(+565072) ราย     

- 

ประเด็นสำคัญ      
     1. การติดเชื้อโควิด 19 ซ้ำ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สปริงนิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, 
ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, ประชาชาติ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ch3plus, amarintv, soudhitalk, facebook) 
     - ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ให้ความรู้กรณีการติดเชื้อ
โรคโควิด 19 ซ้ำในผู้ป่วยว่า พิจารณาดังนี้ 1. ดูช่วงเวลาของการรายงานว่าอยู่ในช่วงของโควิด 19 ช่ืออะไร ถ้าคนที่ติดเช้ือ 
BA.1/ BA.2 ไปแล้ว และเจอกับ BA.4 และ BA.5 อาจจะติดได้ค่อนข้างเร็วภายใน 1 เดือน แต่ในกรณีติดเช้ือ BA.4/ BA.5 
และยังไม่มีการทดแทนด้วยสายพันธุ์ย่อยใหม่ อาจติดซ้ำได้ 2-3 เดือน  2. ภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อโควิดเดิมหรือการฉีดวัคซีน
เดิม จะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันความทรงจำ เป็นตัวกำหนดการติดเช้ือซ้ำซ้อนอาการจะรุนแรงหรือไม่ 3.  การประสานกัน
ระหว่างการที่ยังต้องมีวินัย แต่เศรษฐกิจยังต้องเดินหน้า การฉีดวัคซีนครบอย่างน้อย 3 เข็ม โดยเป็น mRNA ด้วย และเมื่อติด
เชื้อต้องรีบรักษาทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้การติดเชื้อยกระดับเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และก่อให้เกิดอาการหนักในระบบเดียว 
หรือหลายระบบทั่วร่างกาย 
     - ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ สวทช. กล่าวว่า การติดเชื้อซ้ำเกิดขึ้นได้จาก
หลายสาเหตุ ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับไวรัสที่เปลี่ยนแปลงไว และเชื่อว่าการติดเช้ือซ้ำเกิดได้ค่อนข้างยาก โดยศูนย์ควบคุมโรค
สหรัฐฯใช้เวลา 90 วัน เป็นเกณฑ์ในการสรุปว่าคนที่มีอาการโควิดซ้ำ เกิดจากการติดเช้ือซ้ำหรือว่ารักษายังไม่หายดี แต่หลัง
การระบาดของเชื้อโอมิครอนมีข้อมูลยืนยันว่าเกิดขึ้นได้เร็วกว่า 90 วัน โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขของออสเตรเลีย ระบุ 
สามารถเกิดขึ้นได้ภายใน 28 วัน หลังหายป่วยโควิด  
2. ยาโมลนูพิราเวียร์ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ch7. facebook) 
     - เพจเฟซบุ๊ก Health online by หมอเฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกระแสการหาซื้อยา 
โมลนูพิราเวียร์มารับประทานเอง ซึ่งมีความน่ากังวลว่าการใช้ยาโดยไม่มีแพทย์สั่งอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ทั้งการใช้ยาที่
มากเกินไปจนมีผลต่อตับและไต อาจเกิดการดื้อยา หรือทำให้เกิดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ โดยยาโมลนูพิราเวียร์ตัวต้นตำรับจริงต้อง
สั่งโดยแพทย์ใน รพ. บางประเทศคนทั่วไปอาจเข้าถึงยายาก ทำให้ช่วงนี้มีตัวยาเลียนแบบในตลาดมืด มีประชาชนแอบซื้อยา
เก็บสต๊อกไว้ ยาโมลนูพิราเวียร์ที่ถูกกฎหมายมี 2 แบบคือ 1.ยาตัวต้นตำรับของบริษัท Merck 2.ยาสามัญที่บริษัท Merck 
อนุญาตให้ voluntary license บริษัทอื่นผลิต (ยังไม่รวมประเทศไทย) เนื่องจากยาตัวต้นตำรับในระบบอาจเข้าถึงยาก 
โดยทั่วไปยาจะถูกกระจายโดยหน่วยงานของรัฐและเบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย สธ. ในแต่ ละประเทศ ทำให้หลาย
ประเทศท่ัวโลกมีการขายยาตัวเลียนแบบในออนไลน์อย่างแพร่หลาย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36 
     - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ขอประชาชนอย่าหลงช่ือซื้อยามารับประทานด้วยตัวเอง
โดยไม่อยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ทั้งการใช้ยาที่มากเกินขนาดและอาจทำให้เกิดการดื้อยา 
หรือทำให้เกิดเชื้อสายพันธ์ุใหม่ ๆ ย้ำว่าเวชภัณฑ์และยาของไทยยังเพียงพอ 
     3. การบริการวัคซีนโควิด 19 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, 
bbc, mcot, INN, thaigov) 
     - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณหลายหน่วยงาน ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมมือสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรีให้ประชาชน พร้อมฝากให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของ
สาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยง เว้นระยะห่าง ล้างมือ และสังเกตอาการตนเองก่อนออกเดินทาง  ส่วน 
สถานการณ์โควิด 19 ในโรงเรียนยังไม่น่าห่วง เพราะเด็กท่ีติดเชื้อบางส่วนไม่แสดงอาการ และส่วนใหญ่อาการน้อย ไม่รุนแรง 
สามารถดูแลรักษาด้วยระบบผู้ป่วยนอกได้ กำชับให้ทุกโรงเรียนเข้มมาตรการ 6-6-7 ป้องกันการระบาดในโรงเรียนด้วย 
    4.ป่วยโควิดไม่รู้ตัวอาการหนัก 
     สื่อที่นำเสนอ : ช่อง 3 เรื่องเล่าเช้านี ้เพจสรยุทธ 
     -ชาวบ้าน เขตคลองสามวา  พบรถยนต์ของชายสูงวัยจอดหน้าบ้าน โดยพบว่าชายสูงวัยรายนี้ อายุ 82 ปี มีท่าทางอ่อน

- 
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แรง นั่งหายใจหอบเหนื่อยที่เบาะคนขับ จึงแจ้งกู้ภัยเข้าตรวจสอบ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กู้ภัยจึงตรวจ ATK พบว่าขึ้น 2 ขีด 
ติดเชื้อโควิด  จึงประสานไปมูลนิธิเส้นด้าย เข้าช่วยเหลือ พบว่าอ๊อกซิเจนตก เหลือเพียง 91 และสื่อสารไม่รู้เรื่อง จึงประสาน
นำส่งรพ.ภูมิพล ทำการรักษา ก่อนจะประสานญาติให้ข้อมูล  ทั้งนี้ กรณีผู้ป่วยกลุ่มสูงอายุ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็น
พิเศษ และตรวจเช้ือโควิด หากไปสัมผัสพื้นที่เสี่ยง เพราะมีผู้ป่วยบางรายติดเช้ือแล้วไม่แสดงอาการ จึงไม่รู้ตัวมาก่อน จะมา
รู้ตัวก็เมื่อมีอาการหนักแล้ว 

          โรคฝีดาษวานร   

สถานการณ์โรคฝีดาษวานร 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 
     -  เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ สธ. เพิ่มอาการ “ฝีดาษวานร” มีไข้ ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เจ็บคอ มี
ผื่นหรือตุ่มที่ผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มน้ำหรือตุ่มหนอง ส่วนในไทยมีผู้ป่วยสงสัย 13 ราย 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทย ได้มีระบบการเฝ้า
ระวังผู้ป่วยที่รับรักษาใน รพ. และคลินิกเฉพาะ ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันในประเทศไทย แต่มีรายงานผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรค 13 ราย ผู้สัมผัส 3 ราย โดยผู้สัมผัสทั้ง 3 ราย ครบกำหนดการติดตามแล้วไม่มีอาการ ส่วนผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผู้ป่วยสงสัยทั้ง 13 ราย ไม่พบเช้ือฝีดาษวานร แต่เป็นการพบเชื้อไวรัสเริม 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

โยกย้ายผู้บริหาร สธ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
     -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เผย ในปี 2565 จะมีผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุราชการ 
ประกอบด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ทำให้ในปีนี้จะมีการแต่งตั้ง
โยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของสธ.ครั้งใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งปลัด สธ.คนต่อไป 

- 

ประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ) 
    - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ "ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต : Do our 
best for all" พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ยกระดับการแพทย์ไทยเพื่อบริการประชาชน : การแพทย์วิถีใหม่ (New Normal 
Medical Services) นายสาธิต กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา สธ.และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันทำงาน
อย่างหนักเพื่อดูแลรักษาประชาชน แม้ว่าโรคโควิด-19 กำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น แต่ยังต้องเตรียมพร้อมรองรับการดูแล
รักษาและบริการทั้งผู้ป่วยโควิด- 19 และผู้ป่วยโรคอื่นๆตลอดเวลา โดยขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด "สาธารณสุขสร้างชาติฟื้นฟู
เศรษฐกิจ สาธารณสุขวิถีใหม่ที่ดีกว่าเดิมในปี 2565" 
       นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ตระหนักถึงระบบสุขภาพของประเทศท่ีกำลังเผชิญ
กับสิ่งที่ท้าทายและความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเตรียมพร้อม ด้วยการยกระดับ 
ปรับกระบวนการทำงานและวิธีคิด ร่วมผลักดันและดำเนินการตามนโยบายระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และไร้รอยต่อ ตามแนวทาง "ทำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต" 

- 

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ คร้ังท่ี 19 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน) 
    - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยถึงความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งท่ี 
19 ตลอดการจัดงาน 5 วัน พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนให้ความสนใจร่วมงานทั้ง On Site 
และ Online กว่า 200,000 คน ภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด สร้างความมั่นใจ ให้ผู้ร่วมงานเกิดการเจรจา
ทางธุรกิจ รวมถึงการใช้จ่ายภายในงานเม็ดเงินสะพัดกว่า 350 ล้านบาท จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยา อาหาร สมุนไพรและ
การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ  

- 

ระบบ ทราฟฟ่ีฟองดูว ์
     สื่อที่นำเสนอ  : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, workpointtoday, thebangkokinsight, ch7, 
thaipbs, hfocus) 
     - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารรับแจ้งปัญหาการใช้
สิทธิบัตรทอง 30 บาท ได้นำแอปพลิเคชัน ทราฟฟี่ฟองดูว์มาใช้ในการรับแจ้งปัญหาและข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี 11 ก.ค.65 เป็นต้นไป  
 
 

- 
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สปสช.เปิดรับฟังความเห็นปี2565 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ : ไทยรัฐ  หัวข้อ : สกู๊ปหน้า 1 
    -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ย้ำในการประชุมรับฟังความเห็นทั่วไป
จากผู้ให้บริการและผู้รบับริการตาม พ.ร.บ.หลกัประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา 18 (13) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ว่า 
ระบบ สปสช.ของประเทศไทยดำเนินการมากว่า 19 ปี ดูแลคนไทยผู้มีสิทธิ 48 ล้านคนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง และยังได้รับ
การยอมรับจากนานาชาติ  สำหรับการรับฟังความคิดเห็นในปี 2565  มีประเด็นสำคัญ 7 ด้าน ที่ถูกกำหนดอยู่ในข้อบังคับท่ี 4 
(1)-(4) มีข้อเสนอ ได้แก่ 1.ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 2.มาตรฐานบริการสาธารณสุข 3.การบริหารจัดการ
สำนักงาน 4.การบริหารกองทุนบัตรทอง 5.การบริหารจัดการกองทุนบัตรทองในท้องถิ่นและพื้นที่ 6.การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และ7.การรับรู้และคุ้มครองสิทธิ ที่ผ่านมาได้จัดประชุมรับฟังความเห็นทั่วไปมาอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การปรับปรุง
และพัฒนาระบบด้านต่างๆ ทำให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีจำเป็น 
 

- 

 


